

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ฯลฯ
พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบประปาหมู่บ้าน
ขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง พร้อมไฟสาธารณะ
จัดทำผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ
พัฒนาระบบจราจร
วางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เหมาะสม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
พัฒนาการศึกษา ทั้งในระบบ และนอกระบบ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต และโรคติดต่อ
(เช่น โรคเอดส์ วัณโรค ฯลฯ)
ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการทุกระดับ
ส่งเสริมสวัสดิการสังคม
ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส่งเสริมและให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมการท่องเที่ยว

ส่งเสริมการผลิตผัก ผลไม้ ปลอดภัยเพื่อการค้า
สนับสนุนให้มีนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรม สำหรับโรงงานขนาดเล็ก
สนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
ควบคุมมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทุกระดับ
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือกด้านประวัติศาสตร์ ศิลป วัฒนธรรม ควบคู่กับการ
ส่งเสริมตลาดนัดนักท่องเที่ยวกลุ่มประชุมสัมมนา – นันทนาการ และสร้างความเชื่อมโยงกับ

การ

ท่องเที่ยวหลัก (ทะเล ป่า เขา)
พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยว
อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดระบบบำบัดน้ำเสีย
บำบัดและจัดการขยะ
ป้องกันอุทกภัย
พัฒนาภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมเมืองและแม่น้ำสายหลัก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร
ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร
ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
ส่งเสริมความรู้ ความสนใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น
ปรับปรุงและพัฒนารายได้
ปรับปรุงระบบการบริหารกิจการพาณิชย์
